



ข่าวสารการเจ้าหน้าที่

รายงานข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๙๓ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๐



...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

“การปฏิบัติราชการให้ดีขึ้น กล่าวอย่างสั้น ง่ายและตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำให้ได้เมื่อบุคคลมีวิชา ความสามารถและมีปัญญา ความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง.”

วันข้าราชการพลเรือน

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

สวัสดีปีใหม่



ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน
และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย
ทั้งปวงตลอดไปเทอญ

Happy New Year

..เก็บมาฝาก..

“กวางเรนเดียร์ (ลูกน้อง) เบื้องหลังความสำเร็จ ในภารกิจแจกของขวัญ”

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส นอกเหนือไปจากซานตาคลอสที่ต้องทำงานอย่างหนักแล้ว ยังมีกวางเรนเดียร์ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลุงซานต้าในการปฏิบัติภารกิจแจกของขวัญ แจกความสุขให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลก สำหรับคนทำงานหากเปรียบเทียบหัวหน้าเป็นตั้งซานตาคลอส พนักงานที่อยู่ในออฟฟิศก็คงไม่ต่างอะไรกับกวางเรนเดียร์ และนี่คือลักษณะเด่นของกวางเรนเดียร์ที่ควรคู่กับซานตาคลอส ที่จะนำพาหัวหน้าไปสู่ความสำเร็จ...(ติดตามได้ หน้า ๔)

ฝากกันได้..

อย่าลืม!! นะครับ สามารถติดตามข่าวสารกรเจ้าหน้าที่ ได้ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองกรเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

<http://person.anamai.moph.go.th>

หากผู้อ่าน มีข้อเสนอแนะ ทิชม หรือประสงค์ จะส่งบทความ เพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปที่
กองกรเจ้าหน้าที่

บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและสังกัดเดิม	ตำแหน่งและสังกัดใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวนภา พฤตารัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลปรังค์กู สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามัย	๑ พ.ย. ๖๑



แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นายฉัตรชัย หมึกหอม	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ระดับ ส ๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๒๕ ต.ค. ๖๑
๒	นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	๒๕ ต.ค. ๖๑



อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสาวสุธินี วรกิจธรรมกุล	นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรมอนามัย	๑๔ ม.ค. ๖๒



อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางจีราพร พันธุ์ทอง	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย	๑ ก.พ. ๖๒



เก็บมาฝาก ฉบับนี้ เรามาทราบ “ทวงเรนเดียร์ (ลูกน้อง) เมืองหลังความสำเร็จในภารกิจเอกของขวัญ”!!



ทวงอดีตกน

ภารกิจของลูกซนตั้นนั้ไม่ง่ายเลย บางครั้งต้องเจอพายุหิมะ หมอกล้งจัด ทวงเรนเดียร์ที่ตีควรมีความอดทนสูง ไมย่อท้อต่อความลำบาก ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้



ทวงไฟรู้

การเดินทางไปแจกของขวัญเด็กทั่วโลก เราต้องพบกับเส้นทางที่แปลกใหม่ และผู้คนที่ใช้ภาษาที่หลากหลาย ทวงที่ตีควรมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมกับการทำงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



ทวงนักคิด

ทวงชนิดนี้้เป็นทวงที่ชอบมีไอเดียใหม่ ๆ มานำเสนอลูกซนต้ออยู่เสมอ รู้จักคิด สร้างสรรค์ชิ้นงาน โปรเจกใหม่ ๆ ให้มีความโดดเด่น และน่าสนใจ เป็นที่ต้อต่าต้อใจกับคนที่ได้พบเห็นอยู่เสมอ เป็นทวงที่สามารถคิดแทนลูกซนต้อได้ ว่าสิ่งที่ลูกค้ของเราต้อการคืออะไร จะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายสนใจสินค้าที่บริษัทมี



ทวงนักแก้

เป็นทวงที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เข้ามา ไมย่อท้อต่ออุปสรรค รู้จักคิดวิเคราะห์ที่มาของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้สำเร็จ โดยไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น



กวางทีมเวิร์ก

แม้ลำพังกวางตัวเดียว คงจะนำพาลุงซานต้าร่างใหญ่และกองทัพของขวัญไปสู่จุดหมายไม่ได้ ดังนั้นคุณต้องเป็นกวางมีจิตวิญญาณของความเป็นทีม รู้จักทำงานร่วมกันกับกวางตัวอื่น ๆ อย่างพร้อมเพียง ส่งเสริมกันและกัน แบ่งปันโอเดียนการทำงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและสามัคคีให้กัน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบออกมาประสบความสำเร็จ



กวางบ้าพลัง

กวางชนิดนี้จะมาทำงานด้วยพลังกาย พลังใจที่เต็มเปี่ยม ชยันและตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ออกมามีคุณภาพ สำเร็จตามเป้าหมาย หากมีเวลาเหลือกวางชนิดนี้ยังใจดีถามไถ่และคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วย



กวางมองการณ์ไกล

กวางที่มีสายตากว้างไกล มองเห็นเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนใคร ตื่นตัวและวางแผนการทำงานในอนาคต เพื่อให้ทันกับการปรับเปลี่ยน และสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที



กวางโลกสวย

กวางที่มีทัศนคติเชิงบวก คิดและทำทุกอย่างมีสติ เห็นทุกอย่างที่เข้ามาเป็นโอกาสที่ดี เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง และช่วยกันทำชิ้นงานให้สำเร็จได้ในที่สุด



กว้างโลกสวย

กว้างที่มีทัศนคติเชิงบวก คิดและทำทุกอย่างมีสติ เห็นทุกอย่างที่เข้ามาเป็นโอกาสที่ดี เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง และช่วยกันทำชิ้นงานให้สำเร็จได้ในที่สุด

ที่มา : th.jobsdb.com/th-th/articles/ลูกน้องที่อยากได้



สิทธิ์และประโยชน์ ของท่าน

ตามระบบราชการ คืองานของเรา